



ข้อเรียกร้อง เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2568

เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ จังหวัดเชียงใหม่

เรา ผู้หญิงแรงงานและแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง ผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงที่เป็นพนักงานบริการ ผู้หญิงที่มีสถานะไร้สัญชาติ ผู้หญิงสูงอายุ เด็กและเยาวชนหญิง ผู้หญิงชนบทในภาคเกษตร ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและที่ยุติการตั้งครรภ์ ผู้หญิงพิการ เพมมินิสต์ ผู้หญิงที่ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตย และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน สิทธิในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายพันธมิตรทั้งหลายที่ลุกขึ้นมาสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิง รวมถึงความเป็นธรรมทางเพศ

เราออกมาแสดงพลังกันในวันที่ 8 มีนาคม 2568 เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล การต่อสู้และความสำเร็จของผู้หญิงในทุกระดับ และแสดงให้เห็นสังคมที่ว่า ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญและคุณูปการต่อสังคม

จากการทำงานของเครือข่าย เราพบสถานการณ์การกีดกัน เลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในหลายรูปแบบ ซึ่งนี่เป็นความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากเพศภาวะ และเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง อาทิ

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญกับการถูกใช้กฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ

ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองถูกละเมิดสิทธิที่ดิน สิทธิชุมชน และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเสี่ยงที่จะถูกการบังคับแต่งงาน ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่มีสัญชาติ เข้าไม่ถึงสิทธิพลเมืองและการไม่มีสิทธิทางการเมือง

ผู้หญิงพิการเข้าไม่ถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี เข้าไม่ถึงโอกาสในการทำงาน และเข้าไม่ถึงเบี้ยความพิการแบบถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียม

หญิงรักหญิง หญิงรักสองเพศ และหญิงข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ และลักษณะทางเพศสรีระ (SOGIESC)

ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการทางสังคมที่เป็นธรรม

ผู้หญิงพนักงานบริการถูกตีตราทางสังคม และถูกทำให้เป็นอาชญากรบนฐานของการทำงาน

ผู้หญิงจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย แม้กฎหมายทำแท้งจะถูกแก้ไขแล้ว รวมถึงผู้หญิงสูงอายุ ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ HIV เผชิญกับการเข้าไม่ถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้หญิงยังเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เมื่อเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว เมื่อถูกข่มขืน คุกคามทางเพศ และเมื่อถูกคุกคามในพื้นที่ออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

จากสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงดังกล่าว เราขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันสนับสนุน
ข้อเรียกร้องของเรา ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากร อำนาจ และโอกาสทางสังคมอย่างเป็นธรรมให้กับผู้หญิงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้หญิง
กลุ่มชายขอบ อาทิเช่น จัดให้มีรัฐสวัสดิการสำหรับคนเป็นแม่และคนที่ดูแลครอบครัว จัดให้มีที่พักฉุกเฉินให้กับเด็ก
และสตรีที่ได้รับความรุนแรง การจัดสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า การจัดให้มีค่าจ้างอานามัยฟรีทั่วประเทศและสามารถหยุด
งานโดยได้รับค่าจ้างในระหว่างเป็นประจำเดือน และการสนับสนุนให้ยกเลิกความผิดทางอาญากับพนักงานบริการ
2. ผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย “แก้ไขกฎหมายให้ทุกอาชีพเข้าถึงระบบประกันสังคมถ้วน
หน้า ปฏิรูปประกันสังคมให้ออกจากระบบราชการ” รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนผู้หญิง ด้วยกลไก
สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) และอื่น ๆ ที่
รัฐบาลไทยได้ลงนามและที่ยังไม่ได้ลงนาม ให้ความร่วมมือต่อภาคีระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงในทุกระดับ เพื่อให้ผู้หญิงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
และความเท่าเทียมทางเพศ
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองของผู้หญิงในทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา
5. ร่วมกันสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมยุติธรรมทางเพศและทางสังคม อย่างเชื่อมโยงทุกประเด็น
ปัญหา ตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาคและนานาชาติ
6. ส่งเสริมบทบาทของสื่อ ในการสร้างการสื่อสารมิติสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้หญิงที่มีความหลากหลายทาง
เพศอย่างรอบด้าน โดยต้องยุติการตีตราและการผลิตซ้ำภาพเหมารวมต่อผู้หญิงและผู้หญิงที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานเพศภาวะ
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ต่อกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ให้รัฐบาลไทยนำหลักการสิทธิ
มนุษยชนมาใช้อย่างจริงจัง

ในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงเป็นยุทธวิธีที่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมายและนโยบาย วันสตรีสากลจึงไม่ใช่เพียงโอกาสให้ผู้หญิงมารวมตัวกันเพื่อเฉลิม
ฉลองกัน แต่เป็นโอกาสให้ผู้หญิงลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม สังคมและรัฐต้องมีความ
ตระหนักว่าสิทธิของผู้หญิงทุกคน คือ สิทธิมนุษยชน